



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์	มลพิษ กทม. -เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 พื้นที่กทม.และปริมณฑล มี 41 พื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ฝุ่นละออง PM 2.5 มีสาเหตุหลักจากควันไอเสียรถยนต์ ดีเซล การเผาในที่โล่ง และโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการกระจายตัวของฝุ่น ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการที่ใช้รถยนต์ดีเซลให้ตรวจควันดำทุกคัน และดับเครื่องยนต์ในขณะจอด บริเวณริมถนนคูขุนานพระราม 2 จ.สมุทรสาคร กำลังมีการก่อสร้างบนพื้นผิวจราจร ค่าฝุ่นละอองสูงถึง 121 มคก./ลบ.ม. ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ได้ร้องขอทำฝนหลวงแล้ว
เดลินิวส์	คำรักษา รพ.เอกชน -เสนอข่าว คุณหญิงสุรารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การคุมคำรักษาและค่ายาในรพ.เอกชนเป็นเรื่องดี แต่ต้องรู้ปัญหาที่แท้จริงรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับรพ.ด้วย ที่ผ่านมามีไม่ครบวงจรจนส่งผลกระทบต่อรพ.เอกชน แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลไม่เข้าใจปัญหาโดยรวมทั้งหมด เมื่อแก้ด้านหนึ่งจึงทำให้เกิดปัญหาอีกด้านหนึ่ง
ไทยรัฐ	โครงการ 1 วัด 1 รพ. -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า สธ. ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสสส. จัดโครงการ 1 วัด 1 รพ. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยในปี 2562 ตั้งเป้าหมายไปยังวัด 16,660 แห่งทั่วประเทศ จัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และตรวจคัดกรองสุขภาพ โดยในระยะแรกให้รพ.ระดับจังหวัด/อำเภอ ดูแลวัดที่อยู่ใกล้ อาจจะมากกว่า 1 แห่ง ตามความพร้อมของแต่ละรพ. จากการติดตามการดำเนินโครงการฯ ที่ จ.ลำพูน ซึ่งมีวัดทั้งหมด 444 แห่ง จับคู่วัดอุปถัมภ์และรพ.ครบทั้ง 79 แห่ง เป็นจังหวัดเดียวที่มีศูนย์ประสานงานพระอาสาสมัครประจำวัด มีพระสงฆ์ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพครบทั้งจังหวัด 1,884 รูป กว่าร้อยละ 50 มีภาวะเสี่ยงความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 81 รูป โรคอ้วน 264 รูป อาพาธติดเตียง 5 รูป ทั้งหมดได้ให้การดูแลต่อเนื่อง
เว็บไซต์ thaiquote	สธ.เตรียมติดตั้งโซลาร์เซลล์ในสถานบริการ -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า รมว.สธ.ได้มอบนโยบายให้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะรพ.สต.พื้นที่ห่างไกลแนวชายแดน ทุรกันดาร พื้นที่เกาะ/พื้นที่สูง ให้มีระบบสาธารณูปโภคและการสื่อสาร ด้วยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มคุณภาพ ความสะดวกในการบริการประชาชน และช่วยลดโลกร้อน ในปีงบประมาณ 2562 ได้เตรียมแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ก.พลังงาน 1,800 ล้านบาท ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานบริการ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.หน่วยบริการปฐมภูมิ 882 แห่ง 2.รพ.ที่พร้อมดำเนินการ 131 แห่ง และ 3.รพ.เฉลิมพระเกียรติ 39 แห่ง
ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	เตือนพลังจิตรักษาโรคมะเร็งไม่ได้ -เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลกรณีหญิงรายหนึ่งเข้ารับการรักษามะเร็งโดยใช้พลังจิต และอาการลุกลามเพิ่มขึ้น ว่า การใช้พลังจิตรักษาโรคมะเร็งยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยัน และการที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาพยาบาลที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ทำให้สูญเสียทรัพย์สินและเสียโอกาสที่จะได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง จนเป็นเหตุให้โรคลุกลามหรืออาการกำเริบจนเสียชีวิตได้ ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนพิจารณา

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อย่างรอบด้าน ควรเลือกรับบริการจากแพทย์และสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น หากพบเห็นสถานพยาบาลอวดอ้างว่าสามารถรักษาโรคให้หายขาด ขอให้ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง หากอยู่ในเขตกรุงเทพฯ แจ้งที่กรมฯ ส่วนภูมิภาคแจ้งได้ที่สสจ.ในพื้นที่</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>เตือนไลฟ์สดขณะรับบริการทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การไลฟ์สดระหว่างรับบริการทางการแพทย์เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เสี่ยงผิดกฎหมายทั้งผู้รับบริการและสถานพยาบาล หากไลฟ์สดในลักษณะโฆษณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่สถานพยาบาล จะมีความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ ฐานโฆษณาสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และหากเนื้อหาเป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง จะมีความผิดฐานโฆษณาโอ้อวดเกินจริง มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ส่วนสถานพยาบาลหากพบเห็นแล้วไม่ห้าม อาจเข้าข่ายความผิดฐานปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลอื่นโฆษณาสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหากแพทย์ผู้ให้บริการเป็นผู้ไลฟ์เอง อาจจะมีการมีความผิดฐานละเมิดสิทธิของผู้ป่วยและผิดจรรยาบรรณทางการแพทย์อีกด้วย</p> <p>ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ขอให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การโฆษณาหรือประกาศต้องคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม การใช้ภาพ เสียง ที่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ อีกทั้งยังเป็นการกระทำผิดพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ มีโทษทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นพ.สสจ.สตูล กล่าวว่า ภายหลังจากเปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ศาลากลาง จ.สตูล ว่า สสจ.สตูล ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี และ สธ. จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 4 ปีที่ผ่านมา ได้ให้บริการแก่สตรีกว่า 2,000 คน จึงอยากให้สตรีทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป สตรีกลุ่มเสี่ยง กลุ่มด้อยโอกาส และสตรีที่เคยเป็นมะเร็งเต้านม หรือมีญาติสายตรงเคยเป็นมะเร็งเต้านม รับการตรวจ หากตรวจพบไวจะรักษาหายขาดได้ โดยมูลนิธิกาญจนบารมีได้นำรถโมบายเคลื่อนที่จำนวน 3 คัน มาให้บริการ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>แนะเลือกซื้ออาหารช่วงตรุษจีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นพ.สสจ.สมุทรปราการ แนะนำวิธีการเลือกซื้ออาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน ให้เลือกซื้ออาหารที่ปรุงสดใหม่ ไม่มีกลิ่นเปรี้ยว สีไม่ผิดปกติ เช่น เนื้อสัตว์ต้องมีสภาพที่ปกติ เนื้อแน่น มีสีสม่ำเสมอตามธรรมชาติ และปราศจากกลิ่นที่ฉุนฉาง ซึ่งอย.ไม่อนุญาตให้ใช้สีในเนื้อสัตว์ทุกชนิด สำหรับขนมควรเลือกซื้อที่มีการแสดงฉลากชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ หรือชื่อและที่ตั้งผู้นำเข้าและประเทศผู้ผลิต หากประชาชนพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556</p>
<p>เพจ Drama-addict</p>	<p>ชื่นชมรพ.กำแพงเพชร</p> <p>-แชร์ข้อมูลจากผู้ใช้เฟซบุค “Pohathai Pulkan” โพสต์ข้อความชื่นชมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของรพ.กำแพงเพชร เนื่องจากเมื่อกลางดึกวันที่ 24 ม.ค. 2562 พี่ชายถูกส่งตัวจากรพ.พรานกระต่าย ด้วยอาการเจ็บอก/ปวดหลัง เมื่อถึงห้องฉุกเฉิน รพ.กำแพงเพชร เริ่มเจ็บแน่นอก หายใจไม่ออก แพทย์ช่วยอธิบายด้วยความเต็มใจและบอกว่าอาการหนักมากให้ทำใจ เพราะหัวใจวาย/น้ำท่วมปอด และช่วยกันอย่างเต็มที่ทำให้คนไข้ผ่านวิกฤต และขอคิวด่วนให้ไปฉีดสีดูเส้นเลือดหัวใจที่รพ.ศรีสวรรค์ พบว่าเส้นเลือดหัวใจใหญ่มีก้อนเลือดไปอุดตันหนึ่งเส้นและตีบอีกหนึ่งเส้น จึงทำบอลลูนเส้นที่อุดตัน และสุดท้ายผู้ป่วยรอดชีวิต</p>
<p>เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ทันสถานการณ์</p>	<p>โรคห้ามทำไบซิปซี</p> <p>-เสนอข่าว นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ได้กำชับนายทะเบียนทั่วประเทศให้ตรวจสอบลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รองรับข้อกำหนดของคณะกรรมการแพทยสภาที่ระบุให้ “โรคลมชักในสภาวะที่ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้” เป็นโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ เว้นแต่แพทย์ผู้ให้การรักษารับรองว่าผู้ป่วยไม่มีอาการชักเกินกว่า 2 ปี ซึ่งถือเป็นโรคต้องห้ามโรคที่ 6 ที่ห้ามทำไบซิปซี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ดังนั้น ผู้ที่มาทำไบซิปซีต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่แพทยสภากำหนด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ รอบโลก</p>	<p><u>โรคหัดในสหรัฐฯ</u> -เสนอข่าว นายเจย์อินสลิ ผู้ว่าการรัฐวอชิงตัน สหรัฐฯ ประกาศภาวะฉุกเฉินหัดระบาด เพราะมีเด็กล้มป่วยแล้วกว่า 26 ราย ซึ่งอาจเป็นอันตรายในเด็กเล็ก และอาจลุกลามแพร่ขยายอย่างรวดเร็วไปยังเขตท้องที่อื่นทั่วประเทศ จึงเตือนประชาชนให้ระวังติดเชื้อจากโรงเรียน โบสถ์ ร้านหมอฟัน ห้างร้านคอสต์โค ร้านอียะและสนามบิน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch